

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๑. การให้ความช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลเยาวชนที่ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	<p>จากเหตุการณ์นักฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี แม่สาย ๑๓ คน ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเวลากว่า ๑๗ วัน การค้นหาและการให้ความช่วยเหลือประสบความสำเร็จไปด้วยดี ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระราชทานกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนจนทำให้การค้นหาประสบความสำเร็จ ซึ่งภารกิจการค้นหาและกู้ภัยเป็นการบูรณาการของพลังประชารัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นปฏิบัติการกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่มีเส้นแบ่งทางเผ่าพันธุ์ ชนชาติ หรือศาสนา โดยจิตอาสาทั้งหมดล้วนทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ การรักษา ๑๓ ชีวิตในถ้ำจนประสบความสำเร็จจูล่วงไปด้วยดี</p> <p>รัฐบาลต้องการที่จะดำเนินการถอดบทเรียนให้เป็น “แผนบทเรียน” ที่มีกระบวนการ สิ่งที่ได้ดำเนินการในภารกิจดังกล่าวที่อธิบายถึงกระบวนการคิด การบริหารจัดการ การจัดทำแผนงานและแผนเผชิญเหตุ รวมถึงข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ จากบุคคล และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จากทุกสาขา เช่น ธรณีวิทยา อุทกวิทยา การดำน้ำ ในถ้ำ การเจาะน้ำบาดาล การจัดการน้ำในพื้นที่ประสบเหตุ รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของศูนย์อำนวยการร่วม จะต้องมีการบันทึกและถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบตามแนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเป็นบทเรียนและให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง สามารถนำมาฝึกฝนทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การจัดทำแผนดังกล่าวจะต้องให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแก้ไขปัญหา และการฟื้นฟูพื้นที่ด้วย</p> <p>การจัดทำแผนบทเรียนดังกล่าวจะมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในอดีต และการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต พร้อมทั้งขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วย โดยการสร้างคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว และการมีไกด์ประจำถิ่นที่สามารถให้ความรู้ และคำแนะนำในการเที่ยวได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การตรวจตราที่เข้มงวด มีระบบเตือนภัยและแผนเผชิญเหตุ รวมทั้ง มีช่องทางการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงาน โดยให้มีอุปกรณ์กู้ภัยประจำหน่วยที่มีความพร้อม ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งต้องมีข้อมูลทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญในการบรรเทาสาธารณภัยได้ตลอดเวลา และจะต้องมีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการให้มีความพร้อมอยู่เสมอด้วย</p> <p>อีกประการหนึ่ง รัฐบาลต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ซึ่งจะให้ถ้ำหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์การกู้ภัยของโลกเป็นครั้งแรก เพื่อให้เป็นอนุสรณ์บทเรียนของการกู้ภัย โดยไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำรอย เหตุการณ์สึนามิที่เรื่องราวต่าง ๆ ได้สูญหายไปตามกาลเวลา ดังนั้น “พิพิธภัณฑ์ถ้ำหลวง”</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>จะเป็นบทพิสูจน์ถึงความยากลำบากและสถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถในการกู้ภัย เพื่อเป็นความรู้แก่ทุกคนต่อไปและขอให้มีการเก็บรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยไว้ด้วย เช่น อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงจดหมายที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นต้น และให้มีนิตรรศการที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การแสดงทิศทางการไหลของน้ำ เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายถ้าหลวง จะต้องเตรียมแผนรองรับการฟื้นฟูถ้าหลวงให้คงสภาพเดิมไว้อย่างดีที่สุดเพราะพื้นที่ถ้าหลวงเป็นทางระบายน้ำ และมีการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ โดยจะต้องดำเนินการให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรน้อยที่สุด โดยรัฐบาลมอบแนวทางให้กับสำนักงานบริหารจัดการน้ำรับไปดำเนินการก่อนส่งมอบความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานปกติ ทั้งนี้ สถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ได้รับรู้และรับทราบเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วย</p> <p>สำหรับ จำเอกสมาน กุนัน ถือเป็น “วีรบุรุษถ้าหลวง” ที่สละชีพเพื่อภารกิจอย่างสุดความสามารถสมควรได้รับการยกย่องตลอดไป รัฐบาลขอขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ที่จะดำเนินการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การช่วยเหลือ ๑๓ ชีวิต พร้อมทั้งสร้างอนุสาวรีย์ให้กับ “จำแซม” บริเวณถ้าหลวงโดยขอให้หาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องด้วย รัฐบาลขอขอบคุณเกษตรกรที่ยินดีสละพื้นที่เพาะปลูกเพื่อรองรับน้ำ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือต่อไป และขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจนี้ด้วย</p>	
<p>๒. การเกิดอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต</p>	<p>สำหรับอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือ อุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของเพื่อนมนุษย์ สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและดูแลผู้ประสบภัย รัฐบาลไทยในฐานะเจ้าบ้านพร้อมแสดงความรับผิดชอบ โดยจะดำเนินการทุกขั้นตอน ทั้งการค้นหา พิสูจน์ทราบ ติดตามหาญาติ การประกันภัย การส่งกลับ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งดำเนินการในทุกขั้นตอนให้เรียบร้อยโดยเร็ว พร้อมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกฎหมาย และจะดำเนินการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียต่อไป</p> <p>สำหรับการค้นหาสาเหตุรัฐบาลจะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป พร้อมทั้งกำหนดมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันเหตุและรักษาระดับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การกำกับดูแลบริษัทผู้ให้บริการ การควบคุมการออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบมาตรฐานบริษัทนำเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยรัฐบาลจะดำเนินการทบทวนและถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดเป็นมาตรการที่เข้มงวดขึ้น เช่น มาตรฐานการให้บริการและเจ้าหน้าที่ประจำเรือ การระวังป้องกัน การกำหนดมาตรฐานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมถึงการป้องกันผู้ละเมิดมาตรฐานความปลอดภัย โดยจะดำเนินการบูรณาการระหว่างหน่วยงานความมั่นคง และกรมเจ้าท่า เช่น กองทัพเรือจะดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังผู้ฝ่าฝืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ</p>	<p>-</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>เกิดขึ้นได้ ในส่วนของความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ขอให้ผู้ประกอบการตรวจตราให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และต้องมีการฝึกซ้อมการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินด้วย รวมทั้งต้องมีการแนะนำการใช้อุปกรณ์ประจำเรือให้ถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้วย</p> <p>ทั้งนี้ รัฐบาลจะดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานของบริษัทฯ ให้นำเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดด้วย หากพบการทุจริตรัฐบาลจะดำเนินการลงโทษโดยเด็ดขาด</p>	
<p>๓. กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ</p>	<p>เนื่องในโอกาสที่เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่จะได้เฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยแต่งกายสีเหลืองตลอดทั้งเดือนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนร่วมกันปลูกป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติด้วยการปลูก “ต้นรวงผึ้ง” อันเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ มีดอกสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพและจะผลิดอกในช่วงวันพระราชสมภพด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อสิริมงคลแก่ราษฎรในพื้นที่</p> <p>นอกจากนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดและไม่ยืนต้น บริเวณข้างถนนริมน้ำ สวนสาธารณะ ให้เป็นทิวแถวสวยงามหรือสลัสสีสน ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำถิ่นได้ในอนาคต เช่น การทำอุโมงค์ต้นไม้ เป็นต้น รวมทั้งสามารถก่อให้เกิดความผูกพันและได้มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ประจำจังหวัดของตน และเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรักษาป่าและรักษาธรรมชาติด้วย นอกจากนี้ การปลูกป่าเป็นการสร้างธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นห่วงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ซึ่งการปลูกป่าจะทำให้ประชาชนมีอาหารไว้กิน ไว้ใช้ อย่างยั่งยืน เช่น ในพื้นที่ป่าชุมชนหรือป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ การปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่าสามารถสร้างความมั่นคงในอนาคตเพราะต้นไม้ดังกล่าวสามารถแปลงเป็นเงินได้</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการแจ้งจดทะเบียนตามกฎหมายด้วย</p> <p>เนื่องในเดือนมหามงคลนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันดูแลบ้านเรือนของตนให้สะอาดเรียบร้อย และร่วมกันบูรณะวัดของชุมชนและรักษาสถานที่ราชการใกล้เคียงด้วยการตัดแต่งต้นไม้ ดูแลสนามหญ้า ทาสีรั้ว ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างให้สวยงาม เป็นต้น โดยเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มาร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังความรักความผูกพันกับชุมชนของตน ทั้งนี้ การบูรณะซ่อมแซมจะต้องรักษาของเดิมไม่ให้เกิดความเสียหายและขอให้ดำเนินการตามหลักวิชาการด้วย</p>	<p>สน.ปท. สส.ปค.</p>
<p>๔. บทส่งท้าย</p>	<p>ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งการเตรียมการให้เป็นประชาธิปไตยสากล การปฏิรูปประเทศ การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องไปสู่วิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลขอให้ทุกภาคส่วนได้ทำความเข้าใจด้วย</p>	<p>-</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ทั้งนี้ รัฐบาลคาดหวังให้ประชาชนสามารถลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) จะทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในส่วนของภาคการเกษตรและผู้ประกอบการต่าง ๆ ควรดำเนินการรวมกลุ่มสร้างความร่วมมือระหว่างกันโดยรัฐบาลจะดำเนินการให้การสนับสนุนด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยต่อไป</p>	

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง